

ความก้าวหน้ารอบ ๓ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘)

ผลการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์กรมชลประทานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘							
ชื่อส่วนราชการ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ กรมชลประทาน							
ประเด็นยุทธศาสตร์กรมชลประทาน การพัฒนาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน							
องค์ความรู้ที่เลือก <u>องค์ความรู้ที่ ๑</u> บานระบายน้ำแบบพับได้ โครงการประแสร์ จังหวัดระยอง							
<u>องค์ความรู้ที่ ๒</u> การก่อสร้างกำแพงกันดินเสริมกำลัง (Mechanically Stabilized Earth Wall (MSE Wall))							
ลำดับ	กิจกรรมการจัดการความรู้	ระยะเวลา	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	กลุ่มเป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
๑	กระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process : CMP) การเตรียมการและปรับพฤติกรรม - ทบพจนการแต่งตั้งผู้บริหารจัดการความรู้ (CKO) และทีมงานจัดการความรู้ (KM Team) ทีมงานเครือข่ายการจัดการความรู้ และคณะทำงานด้านการจัดการความรู้ เพื่อดำเนินการจัดการความรู้	ภายใน ธ.ค. ๕๘	คำสั่งแต่งตั้ง CKO/ KM Team สพญ./ KM Team Work	จัดประชุม	พส.พญ./ ผู้แทน พสญ. ๑-๑๓/ ผอ.กลุ่ม/ฟบท.พญ.	CKO	- ยังไม่ได้ดำเนินการ
			คำสั่งแต่งตั้ง CKO/ KM Team สพญ./ KM Team Work	มีคำสั่งแต่งตั้ง	พส.พญ./ ผู้แทน พสญ. ๑-๑๓/ ผอ.กลุ่ม/ฟบท.พญ.	CKO	- ยังไม่ได้ดำเนินการ
๒	การสื่อสาร - สื่อสารแนวทางการดำเนินการตามแผนการจัดการความรู้ให้ทีมงานเครือข่ายและผู้เกี่ยวข้องทราบ - สื่อสารประชาสัมพันธ์การจัดการความรู้ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบความก้าวหน้าในการดำเนินการ ตลอดจนมีความเข้าใจและตระหนักถึงประโยชน์ของการจัดการความรู้ - กิจกรรม KM Site Visit ๒๕๕๘	ภายใน มี.ค. ๕๘	กำหนดเวลาการสื่อสาร	สื่อสารภายใน มี.ค. ๕๘	KM Team Work	KM Team	- ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
			ร้อยละความสำเร็จ ของแผนการสื่อสารฯ	ร้อยละ ๑๐๐	บุคลากร สพญ.	KM Team	- ดำเนินการแล้ว
		ภายใน ส.ค. ๕๘	จำนวนหน่วยงานที่สามารถ ไป Site Visit ตามแผน	ร้อยละ ๑๐๐	โครงการ	KM Team	- ยังไม่ได้ดำเนินการ

ลำดับ	กิจกรรมการจัดการความรู้	ระยะเวลา	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	กลุ่มเป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
๓	<p>กระบวนการและเครื่องมือ</p> <p>การจัดทำแผนการจัดการความรู้ตามแนวทางที่สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนด</p> <p>- จัดทำแผนการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์กรมชลประทานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยบูรณาการกระบวนการจัดการความรู้ทั้ง ๗ ขั้นตอนกับกระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง ๖ ขั้นตอนรวม ๑๓ ขั้นตอน อย่างครบถ้วนสอดคล้องเชื่อมโยงกัน</p> <p>- จัดทำแผนพัฒนาองค์กร KMA</p>	<p>ภายใน ก.พ. ๕๘</p> <p>ภายใน ก.พ. ๕๘</p>	<p>แผนการจัดการความรู้ ๒๕๕๘</p> <p>แผนพัฒนาองค์กร KMA</p>	<p>แผนการจัดการความรู้ ๒๕๕๘</p> <p>แผนพัฒนาองค์กร KM</p>	<p>บุคลากรที่เกี่ยวข้อง</p> <p>บุคลากรของ สพญ.</p>	<p>KM Team</p> <p>KM Team</p>	<p>- ดำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘</p> <p>- อยู่ระหว่างเตรียมแผนเพื่อชี้แจงในที่ประชุมทีมงานเครือข่าย</p>
๔	<p>การฝึกอบรมและให้ความรู้</p> <p>- เสริมสร้างความรู้ ทักษะในการใช้เครื่องมือการจัดการความรู้</p> <p>๑. การจัดทำแผนพัฒนาองค์กรด้านการจัดการความรู้</p> <p>๒. การพัฒนาทักษะการสรุปทเรียน</p> <p>๓. การพัฒนาทักษะการนำเสนอองค์ความรู้</p>	มี.ค.-ก.ค. ๕๘	ร้อยละของผู้ร่วมโครงการฝึกอบรมเทียบกับกลุ่มเป้าหมาย	ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๐	บุคลากร สพญ.	KM Team	- ยังไม่ได้ดำเนินการ
๕	<p>การยกย่องชมเชย</p> <p>- จัดพิธีมอบโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณหน่วยงานจัดการความรู้ดีเด่นและบุคคล/ทีมงานที่ได้รับคัดเลือกเป็นผลงานสร้างสรรค์ดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๘ ในงาน KM Day ๒๐๑๕</p> <p>- จัดกิจกรรมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจด้านการจัดการความรู้</p> <p>- ดำเนินการกิจกรรมการประกวดตามโครงการ KM Award ๒๐๑๕</p>	<p>ภายใน ส.ค. ๕๘</p> <p>ภายใน ส.ค. ๕๘</p> <p>ภายใน ส.ค. ๕๘</p>	<p>ระดับความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม</p> <p>ระดับความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม</p> <p>๑. การเผยแพร่เกณฑ์การประกวด</p> <p>๒. ระดับความพึงพอใจต่อโครงการ</p> <p>๓. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจำนวนผลงานที่ส่งเข้าร่วมโครงการ</p>	<p>ระดับ ๓ ขึ้นไป</p> <p>ระดับ ๔ ขึ้นไป</p> <p>ไม่เกิน เม.ย. ๕๘ ระดับ ๓ ขึ้นไป</p>	<p>บุคลากรที่ได้รับการคัดเลือก</p> <p>บุคลากรที่ได้รับการคัดเลือก</p> <p>บุคลากร สพญ.</p>	<p>KM Team</p> <p>คณะทำงาน แรงจูงใจ</p> <p>KM Team</p>	<p>- ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p>- ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p>- ยังไม่ได้ดำเนินการ</p>

ลำดับ	กิจกรรมการจัดการความรู้	ระยะเวลา	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	กลุ่มเป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
๖	<p>การวัด ประเมินผล</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ และรายงานผู้บริหารกรมชลประทานทราบ (รอบ ๖ เดือน ๙ เดือน และ ๑๒ เดือน)</li> <li>- ประเมินผลการจัดการความรู้ตามแนวทาง KMA</li> <li>- ทีมงานจัดการความรู้ และคณะทำงานย่อยร่วมสัมมนาเพื่อวัด และประเมินผลสำเร็จ และทบทวนแนวทางการดำเนินการตาม แผนการจัดการความรู้ปี ๒๕๕๘ เพื่อสรุปทบทเรียน และร่วม เสนอแนะแนวทางในการจัดทำแผนการจัดการความรู้ปีต่อไป</li> <li>- นำผลการสรุปทบทเรียนการจัดการความรู้ ประจำปี ๒๕๕๗ เข้าร่วมนำเสนอในการสรุปทบทเรียนตามยุทธศาสตร์กรมฯ เพื่อให้ความเชื่อมโยงสอดคล้องกัน</li> </ul>	<p>๓ ครั้ง</p> <p>ภายใน พ.ย. ๕๘</p> <p>ภายใน พ.ย. ๕๘</p> <p>ตามกำหนดการ ที่กำหนด</p>	<p>จำนวนครั้งการรายงาน ความก้าวหน้าและรายงาน ผลการดำเนินงาน</p> <p>จำนวนรายการประเมิน ที่เป็นข้อปรับปรุง</p> <p>- จำนวนผู้เข้าร่วมสัมมนา</p> <p>- ผลการสรุปทบทเรียน</p> <p>ปรากฏในวาระการประชุม</p>	<p>๓ ครั้ง</p> <p>ไม่น้อยกว่า ๓ รายการ/หมวด</p> <p>ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๐</p>	<p>CKO</p> <p>KM Team</p> <p>KM Team/คณะทำงาน</p>	<p>KM Team</p> <p>KM Team</p> <p>KM Team</p>	<p>- ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p>- ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p>- ยังไม่ได้ดำเนินการ</p>
๑	<p>กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process : KMP) บังคับและเลือกองค์ความรู้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดประชุมทีมงานจัดการความรู้ และผู้เกี่ยวข้องเพื่อบังคับความรู้ ที่สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์กรมชลประทาน อย่างน้อย ๒ องค์ความรู้ เพื่อดำเนินการจัดการความรู้ ได้แก่</li> <li>องค์ความรู้ที่ ๑ บานระบายน้ำแบบพับได้ โครงการประแสร์ จังหวัดระยอง</li> <li>องค์ความรู้ที่ ๒ การก่อสร้างกำแพงกันดินเสริมกำลัง (Mechanically Stabilized Earth Wall (MSE Wall))</li> </ul>	<p>ภายใน ม.ค. ๕๘</p>	<p>จำนวนรายการความรู้ที่เลือก จัดการความรู้</p>	<p>๒ องค์ความรู้</p>	<p>KM Team</p>	<p>KM Team</p>	<p>- ดำเนินการแล้ว เมื่อเดือน สิงหาคม ๒๕๕๗</p>
๒	<p>สร้าง/แสวงหาความรู้</p> <p>ใช้กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (COPS) โดยใช้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>องค์ความรู้ที่ ๑ บานระบายน้ำแบบพับได้ โครงการประแสร์ จังหวัดระยอง</li> <li>องค์ความรู้ที่ ๒ การก่อสร้างกำแพงกันดินเสริมกำลัง (Mechanically Stabilized Earth Wall (MSE Wall))</li> </ul>	<p>ภายใน ก.ค. ๕๘</p>	<p>ร้อยละความสำเร็จในการ สร้าง/แสวงหาความรู้</p>	<p>ร้อยละ ๑๐๐</p>	<p>บุคลากร สพญ.</p>	<p>คณะทำงานที่ได้ รับการแต่งตั้ง</p>	<p>- ยังไม่ได้ดำเนินการ</p>

ลำดับ	กิจกรรมการจัดการความรู้	ระยะเวลา	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	กลุ่มเป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
๓	จัดการความรู้ให้เป็นระบบ - ปรับปรุงโครงสร้างและจำแนกหมวดหมู่ที่แสดงบนเว็บไซต์ ศูนย์ความรู้กลาง ของ สพญ.	ภายใน ก.ค. ๕๘	รายการหมวดหมู่ความรู้ ที่สร้างและแสวงหา	ร้อยละ ๑๐๐	บุคลากร สพญ.	KM Team	- อยู่ระหว่างดำเนินการ
๔	ประมวลถักรองความรู้ - ดำเนินการประมวล ถักรองความรู้ที่เลือกจัดการความรู้ตามแผนการจัดการความรู้	ภายใน ก.ค. ๕๘	องค์ความรู้ที่ผ่านการ ประมวลถักรอง	๒ รายการ องค์ความรู้	บุคลากร สพญ.	KM Team	- ยังไม่ได้ดำเนินการ
๕	เข้าถึงความรู้ - พัฒนาศูนย์ความรู้สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ให้มีเนื้อหาสาระที่ครบถ้วน เป็นแหล่งความรู้ สะดวกในการเข้าถึงและการนำความรู้ไปใช้ในการทำงาน	ภายใน ก.ค. ๕๘	ระดับความพึงพอใจ ของผู้ใช้บริการ ศูนย์ความรู้กลาง สพญ.	พึงพอใจ ระดับ ๓ ขึ้นไป	บุคลากรกรม พัฒนา ศูนย์ความรู้กลาง	คณะทำงาน พัฒนา ศูนย์ความรู้กลาง	- อยู่ระหว่างดำเนินการ
๖	แบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ - การจัดกิจกรรม KM Day เพื่อเป็นเวทีถ่ายทอดแลกเปลี่ยนความรู้ตามแผนการจัดการความรู้ ๒๕๕๘ นวัตกรรมการเรียนรู้ของ สพญ. - กิจกรรมดูงาน Best Practice เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีด้านการจัดการความรู้	ภายใน มิ.ย. ๕๘  ภายใน มิ.ย. ๕๘	จำนวนกลุ่มเป้าหมาย ที่ร่วมกิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้  จำนวนกลุ่มเป้าหมาย ที่เข้าร่วมการดูงาน	ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๐  ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๐	บุคลากร สพญ.  บุคลากรที่ได้เสนอชื่อ ร่วมกิจกรรมดูงาน	KM Team  KM Team	- ยังไม่ได้ดำเนินการ  - ยังไม่ได้ดำเนินการ
๗	นำไปใช้และทบทวนปรับปรุง - นำความรู้ที่ได้ดำเนินการจัดการความรู้ไปใช้ประโยชน์จริงและเสนอแนะแนวทางพัฒนา	ภายใน ส.ค. ๕๘	รายการข้อเสนอแนะ ในการปรับปรุง	๓ รายการ	บุคลากร สพญ.	KM Team	- ยังไม่ได้ดำเนินการ